



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ปรับหมายกำหนดการพระราชทานปริ--บัตร
- ☞ การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. และ รศ.
- ☞ นิเทศศาสตร์ จัดฉายภาพยนตร์ผลงานนักศึกษา
- ☞ ควท. จัดสัมมนาเพิ่มความรู้ "กินอยู่อย่างสง่า"
- ☞ มรพส. ออกคำสั่งดำเนินงาน ภาค กศ.ป.ป.

ปรับหมายกำหนดการ พิธีพระราชทานปริ--บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗



ตามที่ ข่าวสารศรีพิบูลฯ ได้นำเสนอหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริ--บัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๗ (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗) ไปแล้วนั้น บัดนี้ หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับห้วงเวลาเสด็จฯ ไปในการ ดังกล่าว ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานคร และเขตภาคกลาง

- ๑.๑ จากเดิม วันที่ ๑๓ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ๑.๒ จากเดิม วันที่ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ

- จากเดิม วันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับฯ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- จากเดิม วันที่ ๑๒ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปลี่ยนเป็นวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
และวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นอกนั้น คงเดิม

ลงนามโดย พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มรพส.

ประชุมคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ท.๔๑๐ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ไบไม่ ประธาน คณะกรรมการฯ และ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว เลขานุการฯ ได้เชิญคณาจารย์ของ มรพส. ทุกท่าน ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประชุมทบทวนแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการของ มรพส. โดยคณะกรรมการฯ ขอให้มหาวิทยาลัยทำการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการประเมินผลงานวิชาการอื่น ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ชี้แจงแนวปฏิบัติใหม่ โดยขอความร่วมมือให้คณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรรมการอ่านเอกสารประกอบการสอน (กรณีขอตำแหน่งตำแหน่ง ผศ.) หรือ เอกสารคำสอน (กรณีขอตำแหน่ง รศ.) **ให้เร่งรัดดำเนินการประเมินผลการสอนให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน** ปัจจุบันนี้ ผู้ขอตำแหน่งสามารถขอรับการประเมินการสอนล่วงหน้า และเก็บผลการประเมินไว้ได้ ๒ ปี นอกจากนั้น ยังได้ชี้แจงแนวทางการประเมินเอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน โดยมุ่งเน้นที่เนื้อหาเชิงวิชาการ มากกว่ารูปแบบของเอกสาร โดยคณะกรรมการฯ ไม่ได้กำหนดรูปแบบของเอกสารให้เป็นรูปแบบตายตัว แต่ขอให้รูปแบบของเอกสารเป็นไปตามหลักสากลและมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งเล่ม โดยในส่วนของภาษาอังกฤษสามารถเลือกใช้ระบบใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่ม

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ขอแจ้งข่าวผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดย ก.พ.อ. ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา โดยสาระสำคัญของสรุปที่จะมีการแก้ไข อาทิ

๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับปริ--าตรี จากเดิมไม่น้อยกว่า ๙ ปี เป็น ๖ ปี ปริ--าโท จากเดิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี เป็น ๔ ปี และปริ--าเอก จากเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นพันธะยะทดลองงานที่กำหนดโดยสถาบันนั้นๆ สำหรับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วจากเดิมไม่น้อยกว่า ๓ ปี เป็น ๒ ปี และตำแหน่งศาสตราจารย์ ต้องดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว จากเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็น ๑ ปี

๒) ผลการสอน เสนอว่าควรให้มีการเสนอเอกสารหลักฐาน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการประเมินผลการสอน แทนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

๓) ผลงานทางวิชาการ ควรจะมีการเพิ่มประเภทผลงานทางวิชาการให้ครอบคลุม โดยแบ่งออกเป็น ๒ สายหลัก คือ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑๒ ประเภท และสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน ๒๒ ประเภท

๔) วิธีในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ประชุมได้หารือถึงการเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำวิจัยเป็นหลัก โดยคำนึงถึงปริมาณชิ้นงาน และคุณภาพ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่จะมีการกำหนดปรับปรุงปริมาณของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่ง ตำแหน่ง โดยคำนึงถึงปริมาณชิ้นงานและคุณภาพเช่นกัน และตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่จะมีการกำหนดปรับปรุงปริมาณของผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่ง ตำแหน่งและปริมาณของผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ อยู่ในเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นงานที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ ทั้งวิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ และวิธีพิเศษ รวมทั้ง ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จะมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเป็นที่ยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพในทุกหัวข้อว่าจะต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเท่านั้น

๕) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยวิธีที่ ๑ จากเดิมจำนวน ๓-๕ คน เป็นจำนวนอย่างน้อย ๓ คน วิธีที่ ๒ จากเดิมจำนวน ๕ คน เป็นจำนวนอย่างน้อย ๓ คน และวิธีพิเศษ จำนวน ๕ คน จากเดิมผ่านคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง เป็นให้ผ่านโดยถือเสียงข้างมาก

๖) ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ให้ยกเลิการระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมเป็นร้อยละ และกำหนดให้งานที่ผู้ขอมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

(ต่อจากหน้า ๒)

ผู้ขอจะต้องอธิบายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในผลงานของเจ้าของผลงาน

๗) แบบฟอร์มประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ ประกอบด้วยแบบประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ขอ แบบสรุปผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และแบบประเมินผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้กำหนดแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งค่าน้ำหนักของผลงานวิจัย

สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ การอุดมศึกษา มีประเด็นสำคัญ- เช่น การเสนอผลงานทาง วิชาการ ที่ต้องการให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น ๒ สายหลัก ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ ประเด็นผลการสอน ผู้ขอควรเริ่มจากการเขียน เอกสารประกอบการสอน พัฒนาไปเป็นเอกสารคำสอน และ

พัฒนาไปเป็นตำราซึ่งถือว่าเป็นงานเขียนที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพตามระดับตำแหน่ง และประเด็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องการให้กำหนด หลักเกณฑ์ คุณสมบัติสำหรับการคัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการออกจากบัญชีรายชื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงการกำหนดมาตรฐานการรองรับ ปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ประเมิน และการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการเกี่ยวกับ ตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นำความเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุง รายละเอียด ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อนำเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป

สอบถามรายละเอียดขอทราบแนวทางการขอ กำหนด ตำแหน่งทางวิชาการได้ที่ **กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม**

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มรพส. เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงความสามารถ จัดฉายภาพยนตร์ “ประโยชน์สุดท้าย” ตีแผ่เรื่องราวความรัก ..



เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ รายวิชา โครงการพิเศษ ด้านวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดฉายภาพยนตร์ “ประโยชน์สุดท้าย” ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Library) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรพส.** คณะผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงนักศึกษา เข้าร่วมรับชมผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นผลงาน ของนักศึกษา ทั้งนี้ เป็นการตีแผ่เรื่องราวความรักอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ควบคุมการผลิตโดย **อาจารย์รณรงค์ ทองแย้ม และ ผศ.บุษบา หินเธาว์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์**

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มรพส. จัดงานสัมมนาทางวิชาการ
“กินอยู่อย่างสง่า” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ-
 เสริมสร้างลักษณะนิสัยการบริโภคอาหารให้ครบ ๕ หมู่



เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส. จัดงาน**สัมมนาวิชาการ เรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”** โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญ-ด้านโภชนาการ ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิซ- มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรพส. ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้น และปลูกฝังค่านิยม การบริโภคอาหารให้ครบ ๕ หมู่ พร้อมได้นั้น ๓ อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ ๒ ส. ได้แก่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

▶▶ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ๔๔๘/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน และบุคลากร ดำเนินงานภาค กศ.ป.ป. (เรียน เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ ๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว โดย**ยึดอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามเดิม** เพื่อดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

▶▶ **เซ-ประชุม .. ขอเซ-คณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่** ที่ลงชื่อแจ้งความประสงค์ จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในการแข่งขันกีฬานักงาน-บุคลากร มรภ.กลุ่มภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม **จึงขอเซ-ประชุมพร้อมกันในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ท ๒๐๙ อาคารที่ปวิซ- มรพส. โดยพร้อมเพรียงกัน**

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชีอประดิษฐ์กุล
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ ๘ ต.พลาตชุมพุก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕26-7000 / แฟกซ์ ๐-๕๕2๐๗-1๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kni.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com